

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการโรงแรม)



นางสาวอุทัยวรรณ เลี้ยววงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมหมื่นลี้ จำกัด ประธานกรรมการผู้จัดการ อุทยานอาหาร เกาะลันตา ประธานกรรมการผู้จัดการ อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ที่ร่วมสนับสนุนในการอุปถัมภ์และบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ เช่น สร้างหอระฆัง วัดไร่เชิญตะวัน ร่วมกับ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จังหวัดเชียงราย ร่วมสร้างวัด กับ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ณ ประเทศเนปาล ประธานทอดกฐิน ณ วัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดบ้านเก่าบ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอำนาจเจริญ วัดธาตุน้อย เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดแก่งหลวง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ทั้งยังร่วมสร้างหอปฏิบัติธรรม ณ วัดสังฆราชา (วัดสอง ลาดกระบัง) และมอบทุนการศึกษาแก่สถานเด็กกำพร้า ณ จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโครงการของ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี โดยการให้ข้าวสารและผักปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ไร่เชิญตะวัน) เป็นวัตถุดิบหลักในร้านอาหารเกาะลันตา อุทยานอาหาร เกาะลันตา และ โรงแรม อมตลันตา รีสอร์ท รวมทั้งรับข้าวสาร ผักปลอดสารพิษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ไร่เชิญตะวัน) นำมาจำหน่ายภายในโรงแรมโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลน จังหวัดเชียงราย

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการและด้านการโรงแรม ของคณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมที่บริษัท อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าสังเกตการณ์ ในช่วงของการฝึกอบรมให้กับพนักงานของอมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโรงแรม การจัดการงานบริการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน ร่วมสนับสนุนกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการสนับสนุนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ โรงแรม อมตลันตา รีสอร์ท ในการจัดประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และร่วมประมวลผลจากการจัดกิจกรรมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพด้านการจัดการการโรงแรมจนปรากฏเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการโรงแรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป